



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Global Business (5-19 August 2013, Thailand)
Posted on: 1 October 2013

FTPI พนัก JMAC และ APO ช่วยเหลืออุตสาหกรรม เสริมแกร่งทั้งเอเชียสู่ศีกธุรกิจยุโรปและอเมริกา

สถานีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม JMAC เป็นหน่วยงานที่ช่วยเกษตรกรภาคธุรกิจการเกษตรไทยให้มีความแข็งแกร่ง-เล็ก เพื่อศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในระดับเอเชียผ่าน Business Model เช่นเดียวกับ เสริมเสนอแผนโครงการต่อภาครัฐของประเภทผู้ผลิตเพื่อเพิ่ม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับ APO จัดกิจกรรม “ธุรกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า” เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรภาคพื้นเอเชียให้แข่งขันกับยุโรปและอเมริกาได้อย่างแข็งแกร่ง



ธุรกิจด้านการเกษตรกำลังมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรจึงต้องจับตาดูแนวโน้มความผันผวนทางธุรกิจที่คาดการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน โอกาสทางธุรกิจด้านการเกษตรก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน อันเนื่องมาจากการค้าที่มีการขยายตลาดไปยังประเทศเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่ที่มีประชากรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคธุรกิจนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น และขณะเดียวกันก็มีความต้องการทางด้านอาหาร

ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เรื่องการละเว้นระหว่างธุรกิจ เรื่องเทคโนโลยีใหม่ซึ่งนำมาใช้ในธุรกิจ และเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยที่ท้าทายสำหรับธุรกิจการเกษตรในประเทศด้วย และภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียซึ่งจำเป็นต้องหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งในธุรกิจการเกษตรเพื่อสนองหารูปแบบใหม่ในการทำธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยรวม อีกทั้งเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชีย และความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในทวีปต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เจ้มนายช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยต่อเนื่อง
นายสุวรงค์ เกียรติกุลพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้นำวิชาการของผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) กล่าวว่า ธุรกิจการเกษตรในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างมาก และต้องเจอกองทุนได้ระบอบกฎหมายที่ต่างๆ ทั้งเงินช่วยเหลือภาครัฐของทุกประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แต่ปัจจุบันโลกได้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นจึงทำให้เกิดความต้องการทางด้านอุปสงค์ หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารเกิดขึ้นอย่างมาก ประกอบกับการมีตลาดเกิดใหม่ในต่างประเทศจำนวนมาก ขณะเดียวกันประชากร